

Số: 29 /HD-PGDĐT

Cẩm Giàng, ngày 10 tháng 10 năm 2022

V/v Hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền
thông về chăm sóc mắt, hưởng ứng ngày
Thị giác Thế giới 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học sơ sở.

Thực hiện công văn số 1294/KH-SGDĐT, ngày 30/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hải Dương về Kế hoạch Tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc mắt, khám mắt hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2022; Phòng GDĐT Cẩm Giàng hướng dẫn các trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

I- Mục đích, yêu cầu

Tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc mắt nhằm tuyên truyền cho viên chức, giáo viên, học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe học đường nói chung và chăm sóc mắt học sinh nói riêng; hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Thị giác Thế giới năm 2022 (Ngày 13/10/2022).

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc mắt, giúp kiểm soát tỷ lệ suy giảm thị lực cho học sinh, tuyên truyền về các hoạt động chăm sóc mắt học đường, bảo vệ mắt để có một đôi mắt khỏe.

Việc tổ chức các hoạt động cần đúng mục đích, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các yêu cầu về an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

II- Nội dung, hình thức tổ chức

1- Đối với các trường chưa được Quỹ Fred Hollows (FHF) cấp trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.

Việc tổ chức các hoạt động truyền thông về chăm sóc mắt cho trẻ em thực hiện như sau:

a- Về nội dung

Phổ biến kiến thức về chăm sóc mắt cho học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoài trời, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử; đi khám mắt định kỳ và biết cách tự khám mắt bằng bảng thị lực rút gọn.

b- Về hình thức

Nhà trường chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động truyền thông nhằm phổ biến kiến thức về chăm sóc mắt cho học sinh lồng ghép trong giờ sinh hoạt đầu tuần, ngoài trời hoặc các chương trình hoạt động của Đoàn, Đội; các buổi

văn nghệ của trường; hoạt động ngoài giờ lên lớp; hoạt động vui chơi, trải nghiệm thực tế; chương trình phát thanh Măng non,... để tuyên truyền các thông điệp, kiến thức chăm sóc mắt trẻ em thông qua các hình thức: sân khấu hóa, thi đố vui, diễn tiểu phẩm, tham gia thuyết trình, thi “ Rung chuông vàng”, hoặc các hoạt động, trò chơi có nội dung về chăm sóc mắt như “ Đuổi hình bắt chữ”, “ Vua Tiếng Việt”,...

c- *Về thời gian*: thực hiện trong tháng 10, tháng 11/2022.

Các trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể (*Theo mẫu*), gửi về Phòng GDĐT trước khi thực hiện. Thời hạn nộp chậm nhất là 20/10/2022 (nếu tổ chức trong tháng 10 và 10/11/2022 (nếu tổ chức trong tháng 11).

Thời gian (Ngày, giờ,..)	Nội dung hoạt động	Hình thức	Số người tham gia	
			CB,GV,NV	Học sinh

Sau khi hoàn thành kế hoạch, các trường báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động về Phòng GDĐT để tổng hợp báo cáo Sở GDĐT. **Thời hạn nộp chậm nhất là 25/11/2022.**

2- Đối với các trường đã được Quỹ Fred Hollows (FHF) cấp trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.

a- *Tổ chức tập huấn cho nhóm học sinh nòng cốt về công tác chăm sóc mắt trẻ em.*

Các trường chủ động bố trí thời gian, hình thức tập huấn cho nhóm học sinh nòng cốt về công tác chăm sóc mắt trẻ em theo nội dung đã được Ban quản lý Dự án trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn.

b- *Tổ chức các hoạt động truyền thông, lồng ghép chăm sóc mắt nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ đúng mục đích, đảm bảo chất lượng.*

Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức (*như mục 1 phần a,b,c*) ở trên.

c- *Kinh phí*: Dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông, lồng ghép chăm sóc mắt nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ tại các trường tiểu học, trung học cơ sở đã được Quỹ Fred Hollows (FHF) cấp trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.

III- Công tác kiểm tra, giám sát

Phòng GDĐT sẽ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tập huấn nhóm học sinh nòng cốt và tổ chức các hoạt động truyền thông, lồng ghép chăm sóc mắt cho học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở theo kế hoạch.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc mắt hưởng ứng ngày Thị giác Thế giới năm 2022. Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc gì cần phản ánh kịp thời về phòng GDĐT (điện thoại 0904 608 105) để được giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDĐT;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu VT, CM.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Bá Tôn